



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



WINROCK
INTERNATIONAL



USAID THAILAND COUNTER TRAFFICKING IN PERSONS

โครงการต่อต้านการค้ามนุษย์ในประเทศไทยสนับสนุน โดยองค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา (USAID Thailand CTIP) ทำงานเพื่อลดการค้ามนุษย์ และปกป้องสิทธิของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในประเทศไทย โดยการลดความต้องการและแรงจูงใจในการใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์ เพิ่มศักยภาพและคุ้มครองสิทธิของประชากรกลุ่มเสี่ยง และช่วยพัฒนาระบบการคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โครงการฯ สนับสนุนคำสั่งของประธานาธิบดีในการบังคับใช้กฎหมายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกากับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติและการป้องกันการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศ หรือ Presidential Executive Order on Enforcing Federal Law with Respect to Transnational Criminal Organizations and Preventing International Trafficking นอกจากนี้ โครงการฯ ยังทำงานเพื่อช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์ในการต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทยอีกด้วย

PIXABAY/SIPPAKORN

เนื่องจากประเทศไทยเป็นทั้งประเทศต้นทาง ทางผ่าน และประเทศปลายทางของแรงงานที่เข้ามาจากประเทศอื่น ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการค้ามนุษย์ในหลายรูปแบบ การค้ามนุษย์ในประเทศไทยนั้นเกิดจากความต้องการแรงงานทักษะต่ำ และอาจเกิดจากการเลือกปฏิบัติทางสังคมที่ยังรากลึกมานาน ประกอบกับการขาดกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย ทางโครงการฯ จึงช่วยสร้างความร่วมมือระหว่างประชาชนทั่วไป ภาคธุรกิจ รวมถึงภาคประชาสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการลดการค้ามนุษย์

ลดความต้องการและแรงจูงใจในการใช้แรงงานที่ถูกค้ามนุษย์

โครงการฯ ให้ความสำคัญในภาคส่วนที่มีความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์มากที่สุด ซึ่งรวมถึง แรงงานในภาคอุตสาหกรรม ประมง การเกษตร และการก่อสร้าง และหรือประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับความเสี่ยงของการค้ามนุษย์เหล่านี้ร่วมกับภาคธุรกิจที่

ทำงานในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงราย ตราด สระแก้ว สุราษฎร์ธานี และภูเก็ต ซึ่งล้วนเป็นจังหวัดที่มีประชากรแรงงานข้ามชาติอยู่เป็นจำนวนมาก และตั้งอยู่ใกล้กับเส้นทางของการค้ามนุษย์

นอกจากนี้ ทางโครงการฯ จะจัดการรณรงค์ระดับประเทศเพื่อให้คนไทยเห็นความสำคัญ และลดการใช้สินค้าและบริการที่มาจากแรงงานบังคับใช้แรงงาน ในขณะที่เดียวกันการรณรงค์จะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจต่อผู้ที่ถูกค้ามนุษย์มากยิ่งขึ้น โครงการฯ ยังสนับสนุนกิจกรรมต่อต้านการค้ามนุษย์ต่าง ๆ ของภาคประชาสังคม การสร้างผู้นำหรือต้นแบบการเปลี่ยนแปลงในการต่อต้านการค้ามนุษย์ และสนับสนุนเครือข่ายกลุ่มแรงงานเพื่อสร้างความร่วมมือในทุกภาคส่วน และช่วยให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับปัญหาการค้ามนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น

เพิ่มศักยภาพให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงเพื่อคุ้มครองสิทธิของแรงงาน

โครงการฯ ช่วยเสริมพลังให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยงโดยการเพิ่มช่องทาง และเครื่องมือในการเข้าถึงข่าวสารที่เชื่อถือได้ให้กับกลุ่มแรงงาน นอกจากนี้ยังมีการจัดการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กรพัฒนาท้องถิ่นในการเข้าถึง และให้ความช่วยเหลือแก่แรงงานที่มีความเปราะบาง โดยการให้ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ในการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มแรงงาน ทั้งนี้โครงการฯ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มชื่อว่า Thailand Migrant Protection Resource Toolkit ขึ้นเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับระเบียบ นโยบาย ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร และเครื่องมืออื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับองค์กรภาคประชาสังคมในการทำงานเพื่อกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โครงการฯ ได้ฝึกอบรมอาสาสมัครที่เป็นผู้นำของของกลุ่มแรงงานในการสังเกตสัญญาณในการค้ามนุษย์ ตลอดจนการเฝ้าระวังแรงงานในด้านต่าง ๆ การส่งต่อผู้เสียหายไปยังหน่วยงานหรือองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือในการเข้าถึงกลไกการร้องเรียน และการเป็นกระบอกเสียงของกลุ่มแรงงานในการหารือกับภาครัฐ โดยการอบรมเพื่อให้ผู้นำชุมชนเหล่านี้มีทักษะในการเล่าเรื่องราวของแรงงานผ่านกลวิธีต่าง ๆ

ทำให้ระบบการให้ความคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีความเข้มแข็งมากขึ้น

โครงการฯ ทำงานร่วมกับหน่วยงานของรัฐบาลทั้งในระดับชาติและระดับจังหวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขั้นตอนและกระบวนการในการระบุดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของไทยสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และใช้แนวปฏิบัติตามหลักฐานเชิงประจักษ์ นอกจากนี้โครงการฯ ยังเป็นสื่อกลางในการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคม และบริษัทเอกชนเพื่อส่งเสริมวิธีการทำงาน โดยการใช้นวัตกรรมของผู้เสียหายเป็นหลักในการระบุดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และการให้ความช่วยเหลือ รวมถึงการปรับปรุงแบบการให้ความคุ้มครองแบบทางเลือกโดยมีผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เป็นศูนย์กลาง การจัดการกับอุปสรรคในกระบวนการระบุดูแลผู้เสียหายฯ และการสร้างบริการส่งเสริมอาชีพที่ขับเคลื่อนโดยตลาดอย่างยั่งยืน

ผลงานและความสำเร็จ

โครงการฯ ทำงานร่วมกับหลายภาคส่วน โดยมีความสำเร็จดังต่อไปนี้:

- ตั้ง “ศูนย์พัฒนาแรงงานเพื่อนบ้าน” สำหรับแรงงานประมงในจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการคำปรึกษาหรือข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน

- ร่วมมือกับ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการทำโครงการนำร่องโดยใช้เทคโนโลยีเชื่อมต่อสัญญาณในทะเลเพื่อให้แรงงานในเรือประมงสามารถเข้าถึงข้อมูล และขอความช่วยเหลือได้
- ทำงานกับกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมน้ำตาลเพื่อพัฒนาเครื่องมือสำหรับเจ้าของไร่อ้อยเพื่อนำไปใช้ประเมินมาตรฐานแรงงานของตนเองกับมาตรฐานสากลเพื่อเป็นการป้องกันการค้ามนุษย์
- ร่วมมือกับรัฐบาลไทยในการสะท้อนความสำเร็จ และอุปสรรคในกระบวนการระบุตัวผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยใช้ข้อมูลจากการหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการต่อต้านการค้ามนุษย์ ผลลัพธ์จากการหารือเหล่านี้จะใช้เป็นแนวทางในการผลักดันเพื่อการปรับปรุงนโยบายในระดับชาติ

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.usaid.gov/asia-regional หรืออีเมล info-rdma@usaid.gov